

Tây Ninh, ngày 5 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện nội dung Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 06/02/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và Công văn số 21/HĐND ngày 20/2/2020 về gửi bổ sung kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

A. Lĩnh vực kinh tế (10 kiến nghị).

I. Lĩnh vực giao thông vận tải (04 kiến nghị).

1. Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng lắp đặt đèn cảnh báo giao thông tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐT.781 và đường ĐH13 (khu vực chợ Phan); tại ngã ba đường Phước Ninh - Phước Minh - cầu Khởi (cây xăng Quốc Bảo, xã Phước Ninh) lượng xe lưu thông rất nhiều, dễ xảy ra tai nạn giao thông (Cử tri xã Phan và Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu).

Trả lời:

Ngày 20/02/2020 Sở Giao thông Vận tải cùng Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp Phòng cảnh sát giao thông và Ban An toàn Giao thông huyện Dương Minh Châu tiến hành kiểm tra, khảo sát thống nhất như sau:

- Tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐT.781 và đường ĐH13 (khu vực chợ Phan) có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ít, hiện tại đã có cấm biển hạn chế tốc độ 50km/h trên tuyến đường ĐT.781, nên chưa cần thiết lắp đặt đèn cảnh báo, trước mắt sẽ bố trí sơn gờ giảm tốc tại vị trí này.

- Tại ngã ba đường Phước Ninh - Phước Minh - cầu Khởi (cây xăng Quốc Bảo, xã Phước Ninh) có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ít, tại vị trí này mặt đường thông thoáng, có đèn chiếu sáng vào ban đêm nên chưa cần thiết lắp đặt đèn cảnh báo, trước mắt sẽ bố trí sơn gờ giảm tốc tại vị trí này.

2. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng khảo sát và làm mương thoát nước cặp đường ĐT 786 đoạn từ nhà ông 3 Răng, ấp Long Hoà, xã Long Chử đến Bàu Cây Sai, ấp Long Giao, xã Long Chử, huyện Bến cầu, vì khi trời

mưa xuống không thoát được nước gây ngập úng cục bộ khu vực này (Cử tri xã Long Chũ, huyện Bến Cầu).

Trả lời:

Ngày 20/02/2020 Sở Giao thông Vận tải cùng Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp Phòng cảnh sát giao thông, phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Bến Cầu và UBND xã Long Chũ tiến hành kiểm tra, khảo sát thống nhất như sau:

Tại khu vực cử tri phản ánh, hiện tại trên đoạn đường này, không có hiện tượng ngập úng, mặt đường cao hơn hai bên lề đường bộ, tụ tiêu nước tốt, trước mắt chưa lắp đặt hệ thống thoát nước tại vị trí này.

3. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị tỉnh sớm thi công các cầu bắc qua suối tại các xã trên địa bàn huyện Tân Biên do Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ cho Tây Ninh, đề nghị thi công hoàn thành trước mùa mưa (Cử tri xã Thạnh Bình, Thạnh Tây, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên).

Trả lời: Hiện nay các cầu trên địa bàn huyện Tân Biên đang triển khai thi công gồm: cầu Chót Mạt, cầu Tà Ét, cầu Suối Mây, cầu Suối Ky và Cầu Xóm Mới, dự kiến thi công hoàn thành công trình trong quý II/2020.

4. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, tình trạng lục bình trên sông Vàm cỏ Đông xuất hiện dày đặc, gây khó khăn cho người dân trong việc lưu thông trên sông, trong khi đó biện pháp trực vớt lục bình hiện nay hiệu quả chưa cao, đề nghị có phương án khả thi hơn, tạo điều kiện để người dân lưu thông dễ dàng hơn (Cử tri xã Thái Bình và Thành Long, huyện Châu Thành).

Trả lời:

Qua thời gian triển khai thực hiện công tác trực vớt lục bình từ năm 2017 đến nay, công tác trực vớt đảm bảo hiệu quả. Tuy nhiên, trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, tại một số khu vực lục bình phủ kín mặt sông, gây khó khăn cho phương tiện thủy lưu thông nhất là khu vực huyện Châu Thành, nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Công tác xử lý lục bình trong các kênh rạch chưa triệt để.
- Tình trạng cấm cọc chà hai bên bờ sông chắn giữ lục bình để nuôi, giữ cá chưa được xử lý triệt để.
- Mùa mưa năm nay đến muộn, mực nước trên sông thấp, tốc độ dòng chảy trên sông chậm.

Hàng năm, vào mùa khô cũng là mùa lục bình phát triển rất nhanh, trong khi đó, công tác xử lý nguồn lục bình trong các kênh rạch chảy ra sông (tổng chiều dài các kênh rạch 124Km) trên địa bàn các huyện chưa triệt để, bên cạnh đó, tình trạng cấm cọc, chà chắn giữ lục bình của người dân ven Sông để làm nơi

nuôi, giữ cá cũng chưa được xử lý triệt để, đến thời điểm gần Tết âm lịch, người dân hai bên bờ sông đồng loạt tháo dỡ cọc, chà đẩy lục bình ra sông để khai thác cá, lục bình được chắn giữ, khi được đẩy ra sông đã sinh trưởng tốc độ rất nhanh.

Nhằm tạo điều kiện để người dân lưu thông dễ dàng hơn trong thời gian tới, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Thường xuyên làm việc với đơn vị thi công xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, thường xuyên kiểm tra các điểm thường ứ đọng lục bình, xử lý kịp thời theo phản ánh của người dân, nhằm đảm bảo cho phương tiện thủy lưu thông thuận tiện; tăng cường thêm phương tiện trực vớt lục bình. Đồng thời yêu cầu tăng ca làm việc, ưu tiên trực vớt lục bình tại các bến khách ngang sông.

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo để kịp thời xử lý tình trạng cắm cọc chà chắn giữ lục bình ven sông và xử lý lục bình trong các kênh rạch..

- Yêu cầu UBND các huyện (thành viên Ban chỉ đạo xử lý lục bình) khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xử lý lục bình trong các kênh rạch thuộc địa bàn các huyện.

II. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (04 kiến nghị).

1. Về kênh mương

Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, trên cánh đồng xã Mỏ Công không dẫn được nước để phục vụ tưới tiêu, để lấy được nước tưới phải cho xả tràn ra ngoài dẫn đến nước lấy được ít, nhưng xả nhiều chảy tràn ra đường, gây lầy lội, khó khăn cho người dân vận chuyển nông sản, đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp giúp người nông dân sản xuất thuận lợi (Cử tri xã Mỏ Công, huyện Tân Biên).

Trả lời:

Sau khi xem xét hiện trường, Công ty MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh xác định nội dung kiến nghị của cử tri thuộc tuyến kênh N11 tại vị trí cống đầu kênh VC D40 K4+050 và kênh N15-6-2.

Đối với kênh N11: Năm 2013, Xí nghiệp Thủy lợi Tân Biên đã phối hợp UBND xã Mỏ Công kiểm tra hiện trường và tổ chức vận động các hộ dùng nước hiến đất để làm kênh nội đồng đầu nối vào sau hạ lưu cống đầu kênh VC D40 tại vị trí K4+050 lấy nước tưới nhưng nhiều hộ dân không đồng ý hiến đất làm kênh nội đồng. Do đó, hiện nay tại cống đầu kênh VC D40 vị trí K4+050 phía hạ lưu chưa có kênh nội đồng nối đầu vào để tưới; dẫn đến việc lấy nước phục vụ sản

xuất trên cánh đồng này gặp nhiều khó khăn, lúc cao điểm nước tràn ra đường xe (chiều dài khoảng 800m).

Đối với kênh N15-6-2: đã được kiên cố hóa, kênh N15-6-2 có 06 cống đầu kênh cấp 4 gồm N15-6-2 (1, 2, 3, 5, 7, 9); sau hạ lưu 06 cống đầu kênh cấp 4 này chưa có kênh nội đồng đầu nối vào nên Xí nghiệp Thủy lợi Tân Biên phục vụ tưới các vụ trong năm bằng hình thức xả nước xuống hồ vật liệu cặp hai bên bờ kênh để phục vụ tưới cho các hộ sản xuất.

Do đó, để đảm bảo cho công tác phục vụ tưới tiêu thuận lợi, tưới tiết kiệm nước và ngày càng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng giúp người nông dân sản xuất thuận lợi, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tân Biên chỉ đạo UBND xã Mỏ Công đầu tư kênh nội đồng sau hạ lưu cống đầu kênh VC D40 tại vị trí K4+050 của kênh N11 và hạ lưu các cống đầu kênh N15-6-2-(1, 2, 3, 5, 7, 9) của kênh N15-6-2 gồm 06 tuyến kênh nội đồng (Tại điều 3, theo Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi giữa Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh và UBND huyện, thị xã).

2. Về sản xuất nông nghiệp.

2.1 Ý kiến kiến nghị: Hiện nay mía nguyên liệu trồng được 15-16 tháng, đã quá thời gian thu hoạch nhưng khâu thu mua của nhà máy đường quá chậm, để mía khô mất trọng lượng và dễ gây cháy, nhưng nhà máy không hỗ trợ cho người dân trồng mía, nếu người dân bán mía ra ngoài thì lại vi phạm hợp đồng. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ tình trạng trên (Cử tri xã Hòa Hội, Hòa Thạnh và Biên Giới, huyện Châu Thành).

Trả lời:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ còn Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đang hoạt động chế biến mía niên vụ 2019 - 2020 với công suất 9.800 tấn mía cây/ngày, hiện tại Công ty đang chạy với công suất trên 9.800 tấn mía cây/ngày (vượt công suất), đây là giải pháp để tránh ứ đọng nguyên liệu trong nhà máy và cũng giảm thiệt hại cho nông dân (mía chặt sớm mà không đưa vào ép liền sẽ bị mất nước và giảm chữ đường).

Việc cấp lệnh chặt mía dựa vào công suất hoạt động của nhà máy, công ty vẫn thực hiện việc cấp lệnh chặt mía theo kế hoạch đã được phê duyệt từ trước; tuy nhiên vào cuối vụ thu hoạch mía việc cấp lệnh có nơi, có lúc chưa được đúng, bất cập do thời tiết không mưa dẫn đến mía khô và chết cây nên phần lớn nông dân ai cũng muốn thu hoạch mía sớm và yêu cầu các nhà máy đường phải cấp

lệnh chặt mía là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên nhà máy cũng phải phân bổ việc cấp lệnh chặt cho nông dân theo diện tích, tình trạng mía (nếu có diện tích mía bị cháy, nhà máy lại phải ưu tiên tiếp nhận, ảnh hưởng trực tiếp ngay đến lịch thu hoạch mía của hộ kế tiếp). Để hạn chế áp lực thu hoạch mía, cần có giải pháp đồng bộ, bố trí trồng các loại, giống mía chín sớm, giống chín muộn, rải vụ cho phù hợp với công suất chế biến mía của các nhà máy.

Trong những vụ sản xuất, chế biến mía đường vừa qua đã xảy ra tình trạng như cử tri phản ánh nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà đề nghị sắp xếp lệnh thu hoạch mía cho phù hợp tránh gây thiệt hại cho nông dân trồng mía. Trong thời gian tới, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà có giải pháp thu hoạch sớm và kịp thời cho nông dân.

2.2 Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp giúp người dân diệt chuột hiệu quả hơn vì hiện nay số lượng chuột phát triển rất nhiều, phá hoại mùa màng, gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân (Cử tri xã Hòa Hội, Hòa Thạnh và Biên Giới, huyện Châu Thành).

Trả lời:

Hiện nay, lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020 đang ở giai đoạn làm đòng – trổ, để phòng chống chuột phá hại mùa màng, khuyến cáo người dân kết hợp áp dụng các biện pháp phòng trừ sau: (1) Bảo vệ và tạo điều kiện để các loài thiên địch sinh sống, phát triển như chó, mèo,...; (2) Thường xuyên phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven bờ để hạn chế nơi cư trú của chuột; (3) Dùng nylon bao quanh ruộng làm rào cản; (4) Giữ mức nước cao trong ruộng lúa đang giai đoạn làm đòng – trổ để hạn chế chuột gây hại và làm ổ sinh sản; (5) Săn bắt chuột, nhất là ở giai đoạn chuột vào hang sinh sản; (6) Sử dụng thuốc hóa học có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam để đánh bả diệt chuột; (7) Mồi làm bã, sử dụng các loại thức ăn mà chuột ưa thích (lúa mọc mầm,...)

- Đối với diện tích gieo sạ mới vụ Hè thu 2020 và các vụ tiếp theo, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các tổ chức chính trị xã hội khuyến cáo người dân tuân thủ đúng lịch thời vụ, bố trí thời gian gieo sạ tương đối đồng loạt và trực tiếp hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống ngay từ đầu mùa vụ.

2.3 Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu giúp cho người dân nhân giống cá Hồng Vện trên sông Vàm cỏ Đông để duy trì giống cá

quý hiếm. Đây là giống cá có giá trị kinh tế cao nhưng hiện nay giống cá này gần như tuyệt chủng, chỉ còn vài con do người dân trên địa bàn xã Thành Long nuôi (Cử tri xã Thành Long, huyện Châu Thành).

Trả lời:

Cá Hồng Vện (theo tên địa phương) còn gọi là cá Thái hồ, trên thị trường cá cảnh có giá trị cao. Những năm trước đây, con giống được người dân đánh bắt trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn chảy qua địa phận Tây Ninh đến cầu Gò Dầu Hạ (Gò Dầu). Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân ảnh hưởng, hiện nay, sông Vàm Cỏ Đông rất hiếm xuất hiện loài cá này. Chỉ còn một số ít hộ dân nuôi để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh cá cảnh.

Trước đây, Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ có liên hệ với Chi cục Thủy sản Tây Ninh (nay là Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để mua con giống bố mẹ phục vụ đề tài nghiên cứu sinh trưởng, dinh dưỡng và sinh sản nhân tạo. Tuy nhiên, đề tài này không thực hiện được do nhiều nguyên nhân khách quan (trong đó có nguyên nhân cá bố mẹ có giá rất cao). Hiện nay, trong nước vẫn chưa có đề tài hay nghiên cứu khoa học nào về sinh sản nhân tạo loài cá này. Một số nước như Thái lan, Campuchia có nghiên cứu nhưng không đạt kết quả khả quan.

Do chi phí nghiên cứu lớn, khả năng thành công thấp nên hiện vẫn chưa có đơn vị nào đứng ra thực hiện đề tài nghiên cứu này. Người dân có thể phối hợp cơ quan chức năng, nghiên cứu sinh sản nhân tạo giống cá Hồng vện thì liên hệ trực tiếp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để Chi cục giới thiệu đơn vị có chức năng, nghiệp vụ, điều kiện tiến hành phối hợp thí nghiệm sinh sản nhân tạo giống cá Hồng vện nhằm phục hồi nguồn cá hiếm có, đặc hữu của Tây Ninh.

III. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường (02 kiến nghị)

1. Về quản lý đất đai

Ý kiến kiến nghị: Cử tri tiếp tục kiến nghị ngành chức năng có biện pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả đất Xí nghiệp giày 30/4 thuộc địa bàn xã An Tịnh, vì đã lâu không sử dụng (Cử tri xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

- Ngày 11/5/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc thu hồi 12.689,0 m² đất tại ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MTV sản xuất gia công hàng xuất khẩu 30/4 Tây Ninh thuê và cho Công ty TNHH MTV Gạch Hòa Thành Tây Ninh (nay

là Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Tây Ninh) thuê đất để sử dụng vào mục đích xưởng dệt vải sợi. Sau khi được UBND tỉnh cho thuê đất, Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Tây Ninh ký Hợp đồng cho thuê tài sản trên đất (nhà xưởng và kho bãi) với Công ty TNHH Dệt may Hưng Thái theo đúng mục đích sử dụng khi được UBND tỉnh cho thuê đất.

- Thực hiện phương án sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất, trên cơ sở ý kiến của UBND tỉnh, theo Công văn số 3677-CV/VPTU ngày 03/7/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chủ trương đồng ý cho Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Tây Ninh được gia hạn Hợp đồng cho thuê tài sản đến ngày 30/10/2019 để Công ty TNHH Dệt may Hưng Thái có thời gian di dời máy móc, tài sản trên đất để Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Tây Ninh trả đất về địa phương quản lý.

Mới đây nhất, xét kiến nghị lần 2 của Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tây Ninh tại Tờ trình số 53-TTr/Cty ngày 15/10/2019 về việc xin tiếp tục Hợp đồng cho thuê nhà xưởng, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất đối với phần diện tích này phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã có văn bản đề xuất Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương không tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê đất đối với Công ty TNHH SX-TM-DV Tây Ninh, đồng thời đề nghị Công ty TNHH SX-TM-DV Tây Ninh có trách nhiệm làm việc với đối tác để có kế hoạch di dời máy móc, thiết bị để giao trả đất cho địa phương theo quy định.

2. Về vấn đề ô nhiễm môi trường

Ý kiến kiến nghị: Tình trạng rác thải, cây cối, cỏ dại rất nhiều dọc theo khu vực vành đai phía bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Trảng Bàng (dọc theo đoạn đường từ ngã tư An Bình đi An Khương) kéo dài rất lâu, rất phản cảm nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Đề nghị ngành chức năng xác định rõ thẩm quyền quản lý khu vực này và có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường nêu trên (Cử tri xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Ngày 10/10/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh có nhận được Văn bản số 1031/UBND của UBND huyện Trảng Bàng về việc vệ sinh môi trường và bố trí cây xanh để đảm bảo cảnh quan đô thị tại đoạn ranh hàng rào khu công nghiệp Trảng Bàng và đường An Bình-An Khương. Qua đó, Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản số 1374/BQLKKT-TNMT ngày 21/10/2019, đề nghị Công ty cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh đánh giá hiện trạng

và triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế theo phản ánh của UBND huyện Trảng Bàng.

Ngày 25/11/2019, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh có văn bản số 563/1119/BC-VP ngày 25/11/2019 về việc vệ sinh môi trường tại đoạn ranh khu công nghiệp Trảng Bàng: việc dọn dẹp vệ sinh môi trường tại đoạn ranh Hương lộ 2 đã thực hiện nhưng không hiệu quả và Công ty đề xuất thành lập khu ẩm thực – dịch vụ công nhân.

Trên cơ sở đề xuất của Công ty, ngày 31/12/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND huyện Trảng Bàng, UBND xã An Tịnh, Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh tiến hành khảo sát hiện trạng đoạn từ Công ty Kovina đến đường số 8 khu công nghiệp Trảng Bàng, trong đó:

- Đoạn vỉa hè đường số 8 KCN giáp Hương lộ 2: từ tim đường đến hàng rào KCN khoảng 23 m.

- Đoạn vỉa hè từ Công ty TNHH Kovina đến đường số 8 KCN giáp Hương lộ 2 phát sinh nhiều rác thải từ hoạt động buôn bán hàng rong, mất mỹ quan đô thị.

Qua khảo sát, Ban Quản lý Khu kinh tế đã yêu cầu Công ty phối hợp với UBND xã An Tịnh ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát hoang bụi rậm, đặc biệt là trong thời gian cận Tết Nguyên đán, đồng thời lên phương án sắp xếp, bố trí mặt bằng phục vụ cho các hộ dân kinh doanh nhỏ lẻ; trong đó lưu ý các vấn đề về môi trường, an ninh trật tự, thu gom và xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động này, ...; do đất tại khu vực trên là đất được giao không thu tiền sử dụng đất, trong Phương án Công ty không thu phí mặt bằng của người dân đăng ký buôn bán.

Ngày 21/02/2020 đến ngày 23/02/2020, Công ty CP phát triển hạ tầng khu công nghiệp tiến hành ra qua dọn dẹp vệ sinh, phát hoang cây xanh. Tuy nhiên, sau khi dọn dẹp vệ sinh, các hộ dân và các hộ buôn bán cạnh hàng rào khu công nghiệp tiếp tục thải bỏ xà bần, chất thải sinh hoạt cạnh hàng rào khu công nghiệp làm mất mỹ quan đô thị.

Từ thực trạng trên, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp UBND huyện Trảng Bàng, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh trong việc tăng cường dọn dẹp vệ sinh; tuyên truyền, vận động người dân và các hộ buôn bán thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn đúng quy định và thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

B. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội (06 kiến nghị).

I. Lĩnh vực y tế (03 kiến nghị)

1. **Ý kiến kiến nghị:** Tại kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, cử tri phản ánh tình trạng thiếu thuốc khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế diễn ra từ nhiều tháng nay và được UBND tỉnh trả lời tình trạng thiếu thuốc cơ bản đã được khắc phục. Tuy nhiên, trên thực tế người dân đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế vẫn trong tình trạng thiếu thuốc nghiêm trọng (tính đến ngày 06/01/2020), điều này gây thiệt thòi quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm, vì sao thuốc vẫn thiếu phục vụ khám chữa bệnh mà cơ quan chức năng trả lời đã khắc phục? (Cử tri xã Tân Bình, Tân Phong và thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên; cử tri huyện Châu Thành).

Trả lời:

Để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, ngày 26/6/2019, UBND tỉnh có biên bản họp số 215/BB-UBND chỉ đạo Sở Y tế xây dựng quy trình mua thuốc tập trung, đồng thời đồng ý chủ trương cho các bệnh viện kể cả Bệnh viện Đa khoa tỉnh được mua thuốc theo hình thức chỉ định thầu dưới 01 tỷ đồng đối với các loại thuốc cấp thiết không còn để điều trị hoặc không đủ điều trị đối với các loại thuốc nằm trong Danh mục mua thuốc tập trung trong thời gian chờ kết quả đấu thầu mua sắm thuốc tập trung 2019-2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Riêng đối với gói thầu mua thuốc dưới 04 tỷ đồng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh không trùng với các loại thuốc đã đề xuất chỉ định thầu nêu trên.

Thời điểm ngày 06/01/2020, sau khi có kết quả trúng thầu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh gửi thông tin Quyết định 2354/QĐ-SYT cho Bảo hiểm y tế Tây Ninh giám định và đề nghị duyệt thanh toán bảo hiểm y tế các thuốc trúng thầu. Đồng thời bệnh viện tiến hành các thủ tục theo trình tự trong đấu thầu như: Thông báo kết quả trúng thầu cho 127 nhà thầu, thông báo cho nhà thầu ký kết thỏa thuận khung, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, cam kết,... làm cơ sở cho các Đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh ký hợp đồng mua thuốc với nhà thầu trúng thầu.

Khó khăn cho cả bên mời thầu cũng như đối với nhà thầu là phải hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng và cung ứng thuốc tại thời điểm chuyển tiếp từ cuối năm sang đầu năm dương lịch. Bên cạnh đó các Đơn vị y tế phải phối hợp VNPT Tây Ninh đồng bộ cơ sở dữ liệu của các thuốc vừa được phê duyệt trúng thầu trên phần mềm VNPT-HIS để thanh toán bảo hiểm y tế, hoàn tất vào ngày 06/01/2020.

Vì vậy, thời điểm cử tri phản ánh các Bệnh viện thiếu thuốc là có cơ sở. Để khắc phục Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các Đơn vị Y tế khẩn trương đặt hàng và đơn đốc các Nhà thầu trúng thầu tranh thủ giao hàng.

Hiện nay tất cả các Bệnh viện đã đủ thuốc để điều trị cho bệnh nhân.

2. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, bãi giữ xe của Bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh đang quá tải, lưu lượng phương tiện ra vào nhiều, sức chứa của bãi giữ xe ít hơn nhiều so với nhu cầu thực tế. Đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nâng cấp, mở rộng, tạo thuận lợi cho người dân trong việc di chuyển xe máy (Cử tri Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh).

Trả lời:

Bệnh viện đa khoa với quy mô 700 giường bệnh kế hoạch, hàng ngày bệnh nhân vào khám ngoại trú bình quân 1.000 lượt, bệnh nhân nội trú trung bình hàng ngày từ 650 đến 700 người bệnh, cán bộ nhân viên hiện có khoảng 700 người. Bình quân hàng ngày có trên 3.500 lượt người đến Bệnh viện, trong đó số lượng người có mặt vào ban đêm trên 2.000 người.

Hiện tại bệnh viện đa khoa có 3 cổng đón tiếp người bệnh và người đến thăm nuôi bệnh, cụ thể:

- Cổng số 1 trên đường 30/4: tiếp nhận bệnh cấp cứu và xe đến liên hệ công tác;

- Cổng số 2 trên đường 30/4: tiếp nhận và giữ xe người đến thăm nuôi bệnh với sức chứa 500 xe mô tô;

- Cổng số 3 (thời điểm 09/01/2020 đã triển khai thêm) trên đường Đặng Văn Lý: tiếp nhận và giữ xe người đến thăm nuôi bệnh, với sức chứa 500-700 xe mô tô.

Ngoài ra còn nhà xe nhân viên đã đưa vào sử dụng cũng góp phần giảm tải cho các cổng giữ xe.

Với sức chứa các nhà xe nói trên khá lớn đã đủ sức chứa xe máy phục vụ cho người dân đến Bệnh viện, khắc phục tình trạng quá tải theo ý kiến đóng góp của cử tri.

3. Ý kiến kiến nghị: Cử tri hẻm số 68, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn (đoạn Quán cà phê Thùy Dương, tiếp giáp đường Trần Phú) phản ánh tình trạng nhiều gia đình trong khu phố chết vì bệnh ung thư (ung thư gan, ung thư tá tràng, bướu tuyến giáp ...) hoặc các bệnh khác như phổi (lá phổi trắng),... dù đang trong độ tuổi lao động. Cử tri đề nghị ngành chức năng đánh giá lại

chất lượng nguồn nước ngầm khu vực này để thông báo cho người dân biết có giải pháp phòng tránh (Cử tri Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh).

Trả lời:

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh lập Kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng nước ngầm tại hẻm số 68 khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn.

Thời gian thực hiện Kiểm tra giám sát dự kiến từ 03-15 tháng 3 năm 2020: Lấy mẫu và thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, bao gồm 99 chỉ tiêu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh có chức năng lấy mẫu nước xét nghiệm được 23 chỉ tiêu, còn lại các chỉ tiêu khác sẽ gửi Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm. Dự kiến cuối tháng 4, Sở Y tế sẽ có kết luận đánh giá và thông báo cho người dân được rõ.

II. Lĩnh vực văn hóa – thông tin (01 kiến nghị)

Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh có dây cáp điện thoại chằng chịt, gây mất mỹ quan đô thị, đề nghị ngành chức năng quan tâm, kịp thời khắc phục tình trạng trên (Cử tri xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành).

Trả lời:

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh rà soát, kiểm tra công tác lắp đặt mạng cáp trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo phản ánh của cử tri. Đồng thời đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tổ chức khắc phục và bó gọn cáp viễn thông trên tuyến đường trên đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh.

III. Chế độ, chính sách (02 kiến nghị)

1. Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng rà soát hồ sơ đề nghị hưởng chính sách đối với đối tượng là người tham gia kháng chiến bị tù đày thuộc địa bàn huyện Trảng Bàng nói chung và xã Đôn Thuận nói riêng và có thông báo chính thức kết quả giải quyết để người dân không phải chờ đợi và đi lại nhiều lần (được hưởng hay không được hưởng chính sách) (Cử tri xã Đôn

Thuận, huyện Trảng Bàng).

Trả lời:

Theo số liệu báo cáo của Hội Người tù kháng chiến tỉnh Tây Ninh (năm 2017), toàn tỉnh có 374 người kê khai là người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đầy nhưng chưa được hưởng chính sách do không còn giấy tờ có liên quan để xem xét, giải quyết theo quy định.

(Tại Điều 28 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: “Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đầy là người được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền công nhận trong thời gian bị tù, đầy không khai báo có hại cho cách mạng, cho kháng chiến, không làm tay sai cho địch”; Điều 46 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi như sau: “Giấy tờ chứng minh tham gia cách mạng hoặc kháng chiến và thời gian, địa điểm bị tù, đầy hoặc hồ sơ hưởng trợ cấp một lần đối với người đã hưởng trợ cấp một lần hiện còn sống”).

Để giúp đối tượng kê khai hồ sơ đảm bảo theo quy định trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng Công an tỉnh và Cục A93-Bộ Công an tra cứu hồ sơ đối với 374 trường hợp. Qua tra cứu: có 43 trường hợp đủ điều kiện giải quyết theo quy định; 288 trường hợp không thuộc đối tượng để xem xét, giải quyết; 43 trường hợp cần xin ý kiến Cục Người có công. Đến nay, kết quả giải quyết như sau:

- Đối với 43 trường hợp đủ điều kiện giải quyết (*hồ sơ thể hiện đủ 03 điều kiện: có hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến, thời gian bị tù và nơi bị tù theo danh mục quy định*), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng Hội Người tù kháng chiến tỉnh Tây Ninh thông báo cho đối tượng biết để hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, đến nay các đối tượng đã được hưởng chế độ theo quy định (*huyện Trảng Bàng có 15 trường hợp*).

- 288 trường hợp không thuộc đối tượng để xem xét, giải quyết (*huyện Trảng Bàng có 69 trường hợp*); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1557/SLĐTBXH-NCC ngày 28/6/2019 về kết quả rà soát, tra cứu hồ sơ gửi Hội Người tù kháng chiến tỉnh để thông báo cho đối tượng biết.

- 43 trường hợp còn lại để xin ý kiến Cục Người có công (*huyện Trảng Bàng có 21 trường hợp*): Đến nay, Cục Người có công đã có kết quả trả lời cụ thể tại Công văn số 2713/NCC-CS2 ngày 31/10/2019. Cụ thể: chưa đủ cơ sở để xem xét, giải quyết theo quy định (*do hồ sơ không thể hiện đủ 03 điều kiện: có hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến, thời gian bị tù và nơi bị tù theo danh mục quy định*). Tuy nhiên, ngày 21/02/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có buổi làm việc tại tỉnh Tây Ninh để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công theo các nội dung đề xuất, kiến nghị của tỉnh, trong đó có nội dung kiến nghị xem xét, giải quyết chế độ tù đầy đối với 43 trường hợp trên. Khi có kết luận

của Bộ trưởng, UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo cho đối tượng được biết.

2. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh theo trả lời trước đây của ngành chức năng việc thực hiện Thông tư số 96/2018/TT-BTC, ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi sẽ được triển khai thực hiện vào năm 2020. Tuy nhiên, đến nay cử tri vẫn chưa có thông tin cụ thể việc thực hiện Thông tư này, kiến nghị ngành chức năng cho cử tri biết việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi, mức chi mừng thọ cho người cao tuổi hiện nay như thế nào? (Cử tri xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu).

Trả lời:

Thông tư 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (cử tri quan tâm) do ngân sách địa phương đảm bảo.

Hiện nay, nội dung này, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp ý kiến, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND, ĐĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: SGTVT, SLĐT BXH, SNN&PTNT, STNMT, SYT, STTTT, BCHQS, BQLKKT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- CVP, PVP: Long, Nhung, Loan;
- PTKTH, VHVX, NCPC, KTTC;
- Lưu: VT.TuytNhung - PTKTH

10

K. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Ngọc